

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6424 /UBND-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Về quản triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10	
Số: 14234	
ĐẾN Ngày: 25/12	
Chuyên: C. Hướng - DT	
A. Tâm - DT	
Số và ký hiệu HS:	

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

+ GA. Q10

+ Các cơ quan

chuyên môn

+ CP TP

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra thường xuyên, nguy cơ gây tai nạn giao thông còn rất cao. Qua thống kê cho thấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông (trong 11 tháng đầu năm 2023, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý đối với 01 cán bộ Công an hưu trí, 25 công chức vi phạm nồng độ cồn; xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông liên quan đến Đảng viên).

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3303/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Thành ủy về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Đồng thời, để công tác phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả, bền vững; quyết tâm hình thành văn hóa, thói quen “*Đã uống rượu bia - Không lái xe*”, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn; thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và hạ tầng số; tăng cường phát sóng các chuyên mục, các bản tin tuyên truyền có liên quan vào các khung giờ vàng trên sóng Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia, các quy định về người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông; ký cam kết "*Đã uống rượu, bia - Không lái xe*"; tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật kịp thời đối với cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định.

2. Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương và gương mẫu thực hiện quy định "*Đã uống rượu, bia - Không lái xe*". Đối với các trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, cơ quan Công an xử lý vi phạm phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, báo, đài và các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện "*Đã uống rượu, bia - Không lái xe*". Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; đồng thời, tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc chấp hành quy định "*Đã uống rượu, bia - Không lái xe*".

4. Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thường xuyên tổ chức phương án

phù hợp để kiểm soát nồng độ cồn, tổ chức tổng kiểm soát phương tiện ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải; chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đúng quy định của pháp luật, trong quá trình điều tra phải xác định nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông; nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ trong từng vụ tai nạn giao thông. Xem xét đưa ra xét xử công khai, lưu động đối với một số vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình xử lý vi phạm, phải thông báo về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú của mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan, đơn vị.

5. Sở Nội vụ phối hợp với Công an Thành phố để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng bằng những hình thức: Trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, tổ dân phố để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức, thái độ của người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật giao thông, quyết tâm hình thành văn hóa, thói quen không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Thanh tra giao thông vận tải, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; có biện pháp phù hợp để người đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.

7. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố; Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý

tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tuyên truyền, vận động người thân cùng tuân thủ. Nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung nêu trên và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, không để xảy ra tình trạng vi phạm, gây tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và các hậu quả, tác động tiêu cực khác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐT-HS)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Xuân Cường